

บ้านเอื้องสายน้ำผึ้ง



สัญลักษณ์ประจำครอบครัว



รายชื่อสมาชิกครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้ง

อาจารย์จิตฤดี รอดการทุกข์
อาจารย์ทัศนีย์ เจียมสวัสดิ์
นางสมจินต์ รัตนวิก

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 รุ่น 25

นางสาวสุณิสา อินทรสภา
นางสาวฐิติวรรณ ด้วงแก้ว
นายณรงค์ฤทธิ์ หนูรัตนแก้ว

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 รุ่น 24

นางสาวปิยภัทร หมาดเส้น
นางสาวสุณิสา สุขชุม
นางสาวอรณี เหยดอิน
นางสาวณัฐพร อินทร์แก้ว

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 รุ่น 23

นางสาวสุริรัตน์ บรรจงเส้น
นางสาวปิยะพร เที่ยงตรง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 4 รุ่น 24

นางสาวเพชรระวี มากจริง
นางสาวผกาวรรณ วงศ์เครือสร
นางสาวภาวิณี เทพสกุล

อาจารย์มลวิมลย์ สมทรง
นางอมรรัตน์ ชูปลอด

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วไทย
นางสาวเขมิกา สิงโพล
นางสาวศิริพร ศิริรวม

นางสาวปาณิสรา บุตรดีวงศ์
นางสาวอัษฎาภรณ์ แต่สังเคราะห์
นางสาวจันจิรา พรานไพโร
นางสาวอภิญา เจริญผล

นางสาวพิชชาภา ขุนแก้ว
นางสาวพัชราภรณ์ เที่ยงตรง

นางสาวภาวิณี งอยปิดพันธ์
นายทศพร รัตนพันธ์

พันธสัญญาครอบครัว/ข้อตกลงของครอบครัว

1. เมื่อถึงสัปดาห์เข้าบ้านย่อยแต่ละครั้ง แม่ๆจะมีการเลี้ยงขนมหรือน้ำเล็กๆน้อยๆ แก่ลูกๆและป้าๆ
2. เมื่อลูกๆมีปัญหาสามารถปรึกษาหารือกับทุกคนในครอบครัวได้
3. มีการไต่ถามสารทุกข์สุกข์ของแต่ละคนในครอบครัว
4. รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์การเรียนในวิทยาลัย การไปออกชุมชนและการไปขึ้นวอร์ด
5. ทุกคนร่วมกันแชร์ประสบการณ์สนุกๆ หรือประสบการณ์ที่อายหรือน่าขำเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ในครอบครัวได้รับทราบ
6. เมื่อเจอกันทุกคนทักทาย พูดคุยกันทุกครั้ง
7. มีการจัดเลี้ยงวันเกิด โดยมีการเป่าเค้ก ทานขนม เตือนละ 1 ครั้ง โดยถ้าสมาชิกในครอบครัวเกิดเดือนเดียวกันหลายคนก็จัดรวมกันครั้งเดียว เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
8. ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวหรือปัญหาของแต่ละชั้นปี
9. ไปทำกิจกรรมร่วมกันภายนอกวิทยาลัย
10. มีการสะสมเงินใส่กระปุกวันละ 1 บาท เพื่อเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมของบ้าน หรือการออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์ตอนพี่จบหรือมีวันเกิดของสมาชิกในบ้าน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน / กิจกรรมของครอบครัว และผลการเรียนรู้

การจัดทำโครงการปันรักสู่น้อง ที่โรงเรียนวัดกุด อำเภอมะนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช จากการทำโครงการก็ทำให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันคิด วางแผนการทำกิจกรรม ดำเนินโครงการ ซึ่งหลังจากที่สมาชิกภายในครอบครัวได้ตกลงกันแล้วว่า จะทำโครงการที่โรงเรียนวัดกุด ก็ทำให้ได้วางแผนร่วมกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง พอได้ กิจกรรมมาก็ได้มอบหมายหน้าที่ต่อแต่ละคน ซึ่งสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนต่างก็มีหน้าที่กันทุกคน มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ วางแบบแผนของงานและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ของน้องๆที่ไปทำกิจกรรมวันทีลงไปที่โครงการจริงๆสมาชิกทุกคนก็ได้ช่วยกันทำโครงการอย่าง เต็มที่ และได้รับการต้อนรับจากอาจารย์และน้องๆเป็นอย่างดี เมื่อไปถึงก็ได้กล่าวเปิดงานและ เริ่มกิจกรรม แบ่งตามฐาน วนจนครบทุกฐาน และมีการมอบรางวัลกับน้องๆ ที่สำคัญมีการ ประกวดหนูน้อยฟันสวย ด้วยนักศึกษาและคณะอาจารย์ประจำบ้าน สุดท้ายก็มีการถ่ายรูป ร่วมกัน หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนได้มีการกลับไปประเมินผลกิจกรรม และสอบถาม ความรู้สึกจากน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การสร้างเฟสกลุ่มและไลน์กลุ่มของบ้านเอื้องสายน้ำผึ้ง ซึ่งการสร้างกลุ่มแบบนี้ก็ทำให้สมาชิกภายในครอบครัวได้พูดคุยกัน ได้สานสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว เวลามีปัญหาอะไรก็ได้ปรึกษากัน ได้ช่วยกันแก้ปัญหา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอีกอย่างหนึ่งการที่เราสร้างกลุ่มแบบนี้ขึ้นมาก็ยังทำให้สามารถที่จะพูดคุยหรือติดต่อสมาชิกที่จบไปจากวิทยาลัยนี้แล้วได้เหมือนเดิม “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะทำให้สมาชิกทุกคนมีความใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้นและเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ได้อย่างดีมีประโยชน์”

กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และฟังธรรม เป็นกิจกรรมที่คุณแม่และนักศึกษาในบ้านร่วมกันคิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้สมาชิกในบ้านมีจิตอาสาและมีจิตที่สงบ และเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวด้วย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วรู้สึกว่าคุณคนจะสบายใจและอิมบุญกันมากเลย

กิจกรรมพัฒนาบริเวณคือสมาชิกในครอบครัวทุกคนช่วยกันทำความสะอาดและดูแลบริเวณรอบๆให้สะอาด โดยกิจกรรมนี้จะช่วยกันทำในวันที่เข้าครอบครัวย่อย

กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟของวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมากเพราะทุกคนได้ร่วมกันทำอาหารซึ่งต้องตื่นกันมาตั้งแต่เช้า มาทำขนมโคกัน ทุกคนช่วยกันทำขนมโคและข้าวเหนียวห่มฝอยกันอย่างสนุก

ผลงานและสิ่งที่ภูมิใจของครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันรักจากพี่สู่น้องโรงเรียนวัดกุด เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกในครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมให้กับน้องๆโรงเรียนวัดกุด ได้แก่ การสอนน้องแปรงฟัน การสอนภาษาอังกฤษ การร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการกับน้องๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกในครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้งมีความรัก มีความสามัคคี และเข้าใจกันมากขึ้น เพราะการได้ร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ทำให้ได้พบกับประสบการณ์ที่แตกต่างจากวิทยาลัย กว่าโครงการจะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ก็ได้ผ่านอุปสรรคในการดำเนินงานมากมาย เช่น ความพร้อมของสถานที่ ของรางวัลที่จะนำไปแจกน้องๆ กิจกรรมที่จะนำไปจัดเพื่อให้ น้องๆมีความสุข ทุกขั้นตอนของการดำเนินการสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา จนโครงการปันรักจากพี่สู่น้องเสร็จสมบูรณ์และได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นจริง โครงการปันรักจากพี่สู่น้องจึงเป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคีในครอบครัวอย่างแท้จริง

มิใช่แค่การปันรักจากพื้นที่ศึกษาพยาบาลสู่น้องๆโรงเรียนวัดกุดเท่านั้น โครงการนี้ยังเป็นการปันรักจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในครอบครัว รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านในครอบครัว เอื้องสายน้ำผึ้งอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีงานตลาดนัดความดีซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจภายในครอบครัว ซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะดำเนินการในงานตลาดนัดความดี และได้ร่วมกันจัดสถานที่ก่อนวันงาน แม้ว่าจะตึกเพียงไหน งานจะหนักมากเท่าไร แต่สมาชิกทุกคนก็ไม่มีใครบ่น ทุกคนต่างก็ตั้งใจกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ และทำงานด้วยรอยยิ้ม ในวันตลาดนัดความดีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงมีแต่ความสุขและภาคภูมิใจในผลงานที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นมากด้วยความรัก ความตั้งใจ จากภายในครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้ง

กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลืมไม่ได้คือ งานทำบุญให้ทานไฟ ซึ่งสมาชิกทุกคนในบ้าน ต่างก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาร่วมกันทำขนมโค โดยไม่มีการแบ่งหน้าที่ ไม่มีการแบ่งชั้นปี แต่เป็นการช่วยกันทำขนมและร่วมกันรับประทานอาหารในวันทำบุญให้ทานไฟด้วยความสุข ความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวที่แท้จริง

สิ่งที่อยากทำต่อไป

- สมาชิกในบ้านทุกคนร่วมกันจัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิก
- สมาชิกในบ้านทุกคนร่วมกันกิจกรรมจิตอาสาออกสถานที่ เช่นการทำความสะอาดวัด การให้สุขศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนประถม
- สมาชิกในบ้านเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวและช่วยกันดูแลบริเวณบ้านให้สวยงามอยู่เสมอ
- จัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายโดยการไปเที่ยวกันในครอบครัวและทำอาหารรับประทานกันเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกัน

กิจกรรมโครงการปันรักจากพี่สู่น้อง
ณ โรงเรียนวัดกัต อำเภอบรรพตพิสัย



ตรวจสอบสุขภาพปากและฟันให้พี่น้องๆ



กิจกรรมวาดภาพระบายสีและปั้นดินน้ำมัน

กิจกรรมจิตอาสาครอบครัวเอื้องสายน้ำผึ้ง
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และฟั้งธรรม



กิจกรรมสร้างรักและความผูกพันในครอบครัว
โดยการเปิดกลุ่มในไลน์และเฟสบุ๊ก



สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแสดงความยินดีกับพี่บ้านเอื้องสายน้ำผึ้ง ชั้นปีที่ 4

